
3. janúar 2019

Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: NAFN

Jón A Jónsson 
2305586399

Ekki bara eins og í forsendunum heldur alfarið.
Það er ekkert mál að rukka rafbíla eins og díselbílar voru rukkaðir fyrir örfáum árum með 
þungaskatti í formi eingreiðslu eða kílómetra gjalds.
Óhóflegur hluti þessara gjalda mun fara í innheimtu kostnað sem fellur þá til sérvalina aðila 
eins og mælagjöld gerðu og mun ekki nýtast til vegabóta.


